

Số 21 /BC-DTNTĐS

Đăk Song, ngày 25 tháng 10 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả xây dựng trường PTDTNT THCS & THPT huyện Đăk Song Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023

#### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

##### 1. Tình hình, đặc điểm có liên quan

###### 1.1. Đặc điểm tình hình:

Tên trường: PTDTNT THCS & THPT huyện Đăk Song.

Địa chỉ: TDP 4, thị trấn Đức An, Huyện Đăk Song, Tỉnh ĐăkNông.

###### a) Tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Toàn trường có 31 người, trong đó Cán bộ quản lý: 03, giáo viên: 17, nhân viên: 11 (trong đó có 01 bảo vệ, 01 Lao công, 04 cấp dưỡng là hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

100 % cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn đào tạo theo qui định. Số lượng đảng viên: 15 người, Cao cấp LLCT: 01; Trung cấp LLCT: 02

###### b) Về học sinh

Toàn trường có 07 lớp với 218 học sinh, trong đó: Khối 6: 1 lớp, 35 học sinh; Khối 7: 1 lớp, 34 học sinh; Khối 8: 1 lớp, 29 học sinh; Khối 9: 1 lớp, 29 học sinh; Khối 10: 1 lớp, 34 học sinh; khối 11: 1 lớp, 32 học sinh; khối 12: 1 lớp, 26 học sinh.

###### c) Về cơ sở vật chất

Trường 07 phòng học văn hóa và đều được trang bị tivi thông minh để ứng dụng CNTT trong dạy học và giáo dục học sinh. Trường hiện có 1 phòng bộ môn Tin học, 1 phòng bộ môn Vật lý – CN, 1 phòng bộ môn Hóa học, 1 phòng bộ môn Sinh học, 1 nhà đa năng và một số phòng làm việc.

Nhà trường cơ bản có đầy đủ các trang thiết bị dạy học, thiết bị thí nghiệm, thiết bị dạy học STEM, các phòng thí nghiệm thực hành đảm bảo cho việc dạy và học, đảm bảo yêu cầu đổi mới chương trình SGK.

##### 1.2. Công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

Chi bộ nhà trường ra Nghị quyết về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo hằng năm, hàng tháng. Nhà trường có kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự, nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể trong năm học về xây dựng nhà trường đảm bảo ANTT, xây dựng quy chế phối hợp với Công an thị trấn Đức An, quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong nhà trường để giáo dục đạo đức học sinh và đảm bảo ANTT trường học.

Nhà trường đã tổ chức công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan ANTT; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt

tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; những quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, luật ATGT; những quy định của ngành GD&ĐT về đạo đức nhà giáo, về rèn luyện phẩm chất đạo đức của học sinh; nội quy, quy định của nhà trường về công tác bảo vệ ANTT nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong nhà trường**

Hàng tháng chi bộ nhà trường đề ra Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó luôn chú trọng đến vấn đề đảm bảo công tác an ninh trật tự trường học. Trên cơ sở Nghị quyết của chi bộ, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể đều triển khai các kế hoạch, phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong nhà trường.

Nhà trường có 1 bảo vệ chuyên trách, có Ban nề nếp học sinh trực hàng buổi, luôn làm tốt công tác nề nếp, đạo đức học sinh và đảm bảo ANTT trường học. Nhà trường làm tốt công tác phối hợp với Công an thị trấn Đức An, nên nếu có trường hợp học sinh gây gỗ đánh nhau thì sự việc luôn được giải quyết nhanh chóng, ANTT trường học luôn được đảm bảo.

Nhà trường đã đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” ngay từ đầu năm 2023 về cơ quan Công an Huyện Đắk Song;

Nhà trường có đầy đủ nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng, chống cháy, nổ;

Nhà trường đã tổ chức cho 100% CBGV, VN và học sinh kí cam kết xây dựng "Trường học an toàn về ANTT", kí cam kết về ATGT, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật, quy định của nhà trường.

### **2. Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị:**

Nhà trường thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các văn bản của Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp liên quan ANTT; những quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, luật ATGT; những quy định của ngành GD&ĐT về đạo đức nhà giáo. Quán triệt đến toàn thể học sinh về rèn luyện phẩm chất đạo đức; thực hiện nội quy, quy định của nhà trường về công tác bảo vệ ANTT nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

Tập thể CBGV, NV và học sinh của nhà trường có lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nội bộ cơ quan đoàn kết tốt, không có đơn thư khiếu nại, Ban thanh tra nhân dân của nhà trường hoạt động có hiệu quả, các chế độ chính sách của CBGV, NV và học sinh luôn được đảm bảo. Quy chế dân chủ trong nhà trường được thực hiện tốt.

Kết quả cuối năm học 2022 – 2023: Xếp loại viên chức: Có 19 người hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ; 07 người Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 người không xếp loại ( mới tuyển dụng)

### **3. Công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội**

Phối hợp tốt với Công an thị trấn Đức An, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động. Xác định rõ trách nhiệm, vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng trong thực hiện công tác đảm bảo ANTT trường học tại nhà trường. Việc trao đổi thông tin và giải quyết các vụ việc liên quan ANTT giữa nhà trường và các lực lượng luôn đảm bảo yếu tố chặt chẽ, kịp thời và khách quan.

Nhà trường xây dựng Quy chế và luôn phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện Cha mẹ học sinh, các gia đình học sinh trong quản lý, giáo dục con em mình. Duy trì thường xuyên việc gặp gỡ Ban đại diện Cha mẹ học sinh để nắm tình hình học tập rèn luyện của từng em tại trường học cũng như tại gia đình để kịp thời có phương hướng giải quyết hợp tình, hợp lý.

Năm học 2022-2023 nhà trường không để xảy ra một trong các hiện tượng như: Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; Các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; Không có hiện tượng kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo; Không có tội phạm, Không vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Năm 2023, nhà trường không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng; ...

#### **4. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở**

Nhà trường củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và tệ nạn xã hội ngay từ đầu năm học; Bố trí bảo vệ trực 24/24 để đảm bảo ANTT nhà trường.

Nhà trường thành lập Đội phòng cháy chữa cháy, Ban nề nếp, HD tư vấn tâm lý học sinh và tổ chức hoạt động đều đặn, hiệu quả.

Thực hiện tốt việc kiện toàn và tăng cường chỉ đạo hoạt động đối với Ban nề nếp, đội Hs xung kích, cán bộ đoàn ở các chi đoàn, các lớp.

Nhà trường luôn làm tốt công tác quản lý đối với nhân viên bảo vệ, quy định cụ thể trách nhiệm tổ hành chính, trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm. Xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa các lớp, các tổ chức, bộ phận trong trường học. Phát huy hết tinh thần trách nhiệm, bảo vệ tốt tài sản nhà trường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm kỷ luật nhà trường, vi phạm pháp luật trong học sinh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT trường học.

Nhà trường có chế độ bồi dưỡng đãi ngộ đối với Ban nề nếp, bộ phận bảo vệ và hỗ trợ khác đối với lực lượng bảo vệ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở nhà trường.

### **III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

#### **1. Nhận xét đánh giá chung:**

Việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" của trường PTDTNT THCS & THPT huyện Đăk Song đã được thực hiện tốt, không để xảy ra bạo lực học đường, không có trường hợp nào vi phạm các tệ nạn xã hội, không để xảy ra trộm cắp mất mát tài sản của cơ quan,

góp phần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật xung quanh trường học qua việc:

- Cung cấp thông tin và phối hợp với Công an thị trấn Đức An để nắm tình hình và kịp thời giải quyết các vụ việc khi xảy ra.

- Cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo ANTT khu vực xung quanh trường học. Tăng cường kiểm tra, không để học sinh bỏ học, bỏ tiết để la cà hàng quán hoặc gây gổ đánh nhau làm mất trật tự nơi công cộng.

- Thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát ANTT, ATGT xung quanh trường học; ngăn chặn đối tượng xấu lôi kéo học sinh vào các hoạt động vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn cho học sinh khi đến trường.

- Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Đắk Song đã xây dựng được một tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn đoàn kết, quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh và phát triển. Tập thể cán bộ lãnh đạo, đoàn kết, công tâm, quy chế dân chủ trong cơ quan luôn được thực hiện tốt, các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, chế độ chính sách luôn được công khai minh bạch. Với những thuận lợi như vậy nên trong năm 2023 và từ năm trước đến nay cơ quan không có mâu thuẫn nội bộ và không có bất cứ một đơn thư khiếu nại nào.

**\* Tồn tại:**

Nhà trường tuy có hệ thống hàng rào kiên cố bao quanh nhưng đã được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn, an ninh, trật tự.

**2. Kiến nghị, đề xuất:**

Để làm tốt công tác ANTT trong năm tới, trường PTDTNT THCS & THPT huyện Đắk Song kính mong Công an thị trấn Đức An, Công an huyện Đắk Song và các cơ quan chức năng hỗ trợ nhà trường cử các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra đặc biệt vào cuối các buổi học và ban đêm các khu vực xung quanh nhà trường để hỗ trợ nhà trường trong việc đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho đơn vị.

**IV. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NĂM 2024**

1. Tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ CBGVNV và học sinh toàn trường.

2. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, duy trì, củng cố các mô hình tự phòng ngừa, tự quản, tự bảo vệ ANTT trường học.

3. Thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành chức năng về thực hiện phong trào TDBVANTQ, xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” trong năm 2024.

4. Tiếp tục làm tốt việc sơ, tổng kết và công tác thi đua, khen thưởng về việc giữ gìn ANTT trường học góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” để tạo cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi đến trường với một tâm thế “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”./.

**Nơi nhận:**

- Công an Huyện Đắk Song (Báo cáo);
- Lưu VT.

**HIỆU TRƯỞNG**

